

KIẾN XƯƠNG

Đấu án phong trào thi đua “Cụu chiến binh gương mẫu”

Bằng uy tín và trách nhiệm của người lính Cựu Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Các cấp hội phát huy tinh tiên phong, gương mẫu, trí tuệ và sức lực của mỗi cán bộ, hội viên đối với sự phát triển chung của huyện.



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Minh Quang.

Ông Bùi Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Định chia sẻ: Với phương châm CCB nêu gương sáng kiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều hội viên đã tình nguyện, gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, tháo dỡ tường bao, cổng dậu, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2019 đến tháng 6/2024, cán bộ, hội viên CCB cùng với nhân dân trong xã đã hoàn thiện cũng có trên 3km hệ thống giao thông thủy lợi, tổ chức làm trên 30km đường điện thấp sáng đường quê; ủng hộ 15 triệu đồng và tham gia lắp đặt mô hình camera an ninh và trồng 250 chậu hoa trên các tuyến đường giao thông của xã. Tổng số tiền ủng hộ vào các hạng mục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của hội viên trên 450 triệu đồng, đóng góp trên 1.570 ngày công, trong đó có 75 gia đình hội viên CCB hiến 1.500m² đất thổ cư, tháo dỡ 470m công

dậu, phá dỡ 3 cấu và hiến 2.500m² đất lúa để mở rộng 4 tuyến đường phục vụ các dự án đầu tư; 24 gia đình CCB thực hiện việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông tuyến đường 223. Tại xã Đình Phùng, hội viên CCB thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì thế, ngoài việc phối hợp với MTTQ, các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, Hội còn tổ chức nhiều cuộc họp và trực tiếp đến các chi hội truyền đạt chủ trương của đề án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên; phân công cụ thể cho từng cán bộ hội thường xuyên bám sát địa bàn, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia lấy

ý kiến cử tri. Kết quả, Hội CCB xã hoàn thành sớm nhất về thời gian, 100% cán bộ, hội viên đồng thuận với chủ trương sáp nhập 3 xã Đình Phùng - Nam Cao - Thượng Hiến thành xã mới, lấy tên là xã Thống Nhất. Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Tiến chia sẻ: Hội CCB xã luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đồng viên hội viên tiên phong trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển các mô hình trang trại, gia trại. Hội duy trì tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng cho trên 60 gia đình hội viên vay để phát triển sản xuất. Có 2 gia đình hội viên làm trang trại quy mô từ 5ha trở lên; 35 gia đình làm kinh tế gia trại quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập bình quân từ 150 - 450 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nâng cao đời sống hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Ông Trương Công Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của phong trào đề ra. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Hội đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua “CCB Kiến Xương gương mẫu xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, hội viên trong toàn huyện đã đóng góp hơn 11,4 tỷ đồng để xây dựng NTM; tham gia 22.825 ngày công lao động trị giá gần 5 tỷ đồng; hội viên tự nguyện ủng hộ địa phương hơn 4,8 tỷ đồng tiền mặt; gia đình hội viên hiến gần 44.000m² đất thổ cư và đất canh tác để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... Cùng với phong trào giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, cán bộ, hội viên CCB trong huyện hằng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình và đóng góp của cải cho xã hội. Toàn huyện có 24 doanh nghiệp, 12 HTX, 129 gia trại, trang trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Hội CCB huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho gần 1.600 hộ CCB vay vốn với dư nợ hơn 64,7 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hộ CCB đã vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hội đến nay còn 0,28%, giảm 0,67% so với năm 2019.

THU THUY

Phát triển công nghệ số trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Hoạt động gắn dân, sát dân để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh tích cực phát triển công nghệ số trong hoạt động, tạo đòn bẩy nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng sức cạnh tranh trên thị trường tài chính. Là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn trong hệ thống, từ khi thành lập đến nay, Quỹ TDND Thanh Nê (Kiến Xương) đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo niềm tin cho khách hàng, trong đó giải pháp quan trọng được Quỹ tập trung thực hiện là chủ động ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và ngành ngân hàng. Đến ngày 19/7, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 3,5% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó vốn huy động tiền gửi đạt gần 374 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thời điểm 31/12/2023; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 300 tỷ đồng; tổng số thành viên đạt hơn 4.580 người. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Quỹ TDND Thanh Nê cho biết: Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành ngân

hàng về thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Quỹ TDND Thanh Nê đã nhanh chóng triển khai dịch vụ thanh toán qua hệ thống ngân hàng điện tử CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), từ đó gia tăng tiếp cận nguồn vốn giữa các cá nhân, hộ gia đình cũng như các dịch vụ thanh toán hiện đại, đặc biệt là bảo đảm an toàn trong quản lý, vận chuyển tiền mặt. Chỉ trong 1 tháng, Quỹ đã hỗ trợ hơn 1.000 khách hàng là đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản thẻ của Co-opBank Chi nhánh Thái Bình. Từ kết quả đó, từ đầu tháng 7/2024 Quỹ tiếp tục hỗ trợ mở gần 100 tài khoản cho khách hàng là cán bộ hưởng chế độ hưu trí; đồng thời, dự kiến tiếp tục hỗ trợ khách hàng mở hơn 200 tài khoản của cán bộ hưởng chế độ hưu trí trong thời gian tới. Đến ngày 19/7, tổng số tiền chuyển đi qua hệ thống chuyển tiền nhanh CF-eBank tại Quỹ TDND Thanh Nê đạt 31 tỷ đồng và tổng số tiền chuyển đến qua hệ thống đạt gần 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành, kiểm soát các nghiệp vụ, các chỉ tiêu, số liệu, tỷ lệ an toàn hoạt động được thực hiện thông qua các phần mềm nghiệp vụ, cho phép kiểm tra, theo dõi,

báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời các mật hoạt động. Công tác báo cáo, thống kê, gửi, nhận văn bản được thực hiện thông qua phần mềm, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đẩy mạnh cải cách quy trình tác nghiệp, tiết giảm chi phí hoạt động. Ông Vũ Đình Vương, tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Kiến Xương chia sẻ: Kể từ khi Quỹ TDND Thanh Nê triển khai dịch vụ mở tài khoản thẻ của Co-opBank Chi nhánh Thái Bình, việc nhận tiền trợ cấp đối với người có công và tiền lương hưu hàng tháng đối với tôi đã đơn giản hơn trước rất nhiều. Không chỉ tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, việc sử dụng dịch vụ còn được miễn phí, cán bộ Quỹ phục vụ rất chu đáo nên tôi rất tin tưởng sử dụng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 64 quỹ TDND và Co-opBank Chi nhánh Thái Bình thực hiện mở tài khoản thẻ của Co-opBank Chi nhánh Napas có 27.000 khách hàng là người có công, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội và hưu trí của 105 xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, Co-opbank Chi nhánh Thái Bình còn làm chủ mỗi lắp đặt 94 thiết bị chấp nhận thẻ tại các điểm giao dịch của 64 quỹ TDND phục vụ khách hàng rút tiền mặt từ

tài khoản thanh toán một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn ngay tại địa phương; triển khai đăng ký dịch vụ mobile banking cho hơn 3.400 cán bộ, thành viên và khách hàng của 83 quỹ TDND; đặt gần 400 QR Co-opBank cho các cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 38 quỹ TDND... Ông Phạm Huy Phương, Giám đốc Co-opBank Chi nhánh Thái Bình cho biết: Để phát triển dịch vụ ngân hàng số trong hệ thống quỹ TDND, với vai trò là ngân hàng của các quỹ TDND, Co-opBank Chi nhánh Thái Bình đã cử cán bộ đến trực tiếp từng quỹ TDND để triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; hướng dẫn cán bộ quỹ TDND về quy trình, thủ tục triển khai các dịch vụ tới các thành viên và khách hàng; thực hiện nhiều đợt nâng cấp, cải tiến hệ thống, bổ sung một số tính năng mới; có cơ chế hỗ trợ gia tăng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số... Để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ trương, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, hệ thống quỹ TDND trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về chuyển đổi số và sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại tới khách hàng, thành viên và người dân trên địa bàn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, chuyển đổi số... cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm có đủ nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình; phối hợp chặt chẽ với Co-opBank Chi nhánh Thái Bình trong việc hiện đại hóa, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu để triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, ngân hàng số theo định hướng đã đề ra, từng bước cung ứng, phát triển các dịch vụ ngân hàng số phù hợp với điều kiện của quỹ TDND và nhu cầu sử dụng của khách hàng, thành viên trên địa bàn...

MINH HƯƠNG



Rút tiền từ thiết bị chấp nhận thẻ POS tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn sinh sôi, phát triển có thể làm gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa hè. Tại Hưng Hà, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận rải rác một số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, tiêu chảy cấp... Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe người dân, huyện đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt. Trong vòng hơn 1 tháng qua, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tiếp nhận hơn 40 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, gần 20 trường hợp mắc sốt xuất huyết và rải rác ca bệnh ngoài da. Theo các bác sĩ, sau những đợt mưa lớn nhiều ngày, số bệnh nhân nhập viện lại gia tăng. Có hai nhóm bệnh lớn để bùng phát gồm nhóm phát sinh trực tiếp từ các nguồn bệnh như da liễu, mẩn ngứa, viêm da... hoặc bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, nhiễm độc thức ăn. Ngoài ra còn có viêm gan virus, đau mắt đỏ, viêm tai giữa. Bác sĩ Bùi Cao Kỳ, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà cho biết: Mùa này là mùa nắng nóng, mưa gió đột ngột nên các loại dịch bệnh rất dễ phát sinh. Hiện nay chúng tôi đang tăng cường giám sát bệnh, cảnh tình hình dịch bệnh,

HƯNG HÀ Chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm



Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư phục vụ bệnh nhân.

phát hiện sớm các ổ dịch để khoanh vùng, xử lý kịp thời. Đồng thời, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết để cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng đáp ứng tình huống bệnh nhân tăng

liên quan đến thời tiết cực đoan. Ông Nguyễn Xuân Hương, xã Minh Khai cho biết: Nhà có trẻ nhỏ nên hàng ngày tôi đều dọn dẹp sân vườn, khơi thông cống rãnh, phun thuốc diệt muỗi và thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến

phòng, chống dịch. Tôi cũng hướng dẫn con cháu làm theo để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình. Ngoài các dịch bệnh trên, hiện nay bệnh bạch hầu đang có diễn biến phát sinh, các địa phương trên địa bàn huyện tăng cường

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Y sĩ Nguyễn Thị Thao, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hòa Bình cho biết: Với hơn 1.000 người đi làm ăn xa, xã Hòa Bình đang tăng cường quản lý di biến động dân cư, giám sát chặt các trường hợp trở về từ những tỉnh, thành phố nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm các ca bệnh nếu phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Đồng thời, Trạm cũng đẩy mạnh tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết cũng như biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giao nhiệm vụ cho y tế thôn nắm bắt những trường hợp đi làm ăn xa, khi họ về và có biểu hiện chúng tôi để nghị lên Trung tâm Y tế huyện khai báo để khám và quản lý. Chủ động phòng, chống bệnh bạch hầu, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà đã tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho trạm y tế các xã, thị trấn và các khoa, phòng về công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống bệnh bạch hầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo trạm y tế các xã, thị

trấn thường xuyên giám sát dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền cách phát hiện các loại dịch bệnh mùa hè và các biện pháp dự phòng tại cộng đồng; vận động nhân dân cường tuần tổng vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, khơi thông cống rãnh, thu dọn các dụng cụ phế thải, phát quang bụi rậm quanh nhà. Hiện nay, trạm y tế các xã, thị trấn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, phương tiện, phòng cách ly sẵn sàng khi có ca bệnh xảy ra; chủ động giám sát, nắm chắc tình hình dịch bệnh bạch hầu, sẵn sàng cấp cứu, điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến cáo trẻ em cần được tiêm đầy đủ vắc-xin có thành phần bạch hầu, chú trọng trẻ em dưới 1 tuổi cần tiêm đầy đủ 3 mũi và tiêm nhắc lại trong 18 - 24 tháng. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra, ngoài sự vào cuộc của ngành y tế, mỗi người dân cần tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y tế; tổ chức khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, diệt bọ gậy và vệ sinh môi trường chung quanh nơi sinh sống bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người.

THANH THUY

- Trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Căn cước 2023**
Công an tỉnh vừa tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam. Diễn ra từ tháng 5/2024 đến hết ngày 10/7/2024, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 100.000 bài dự thi của cán bộ, nhân viên, tổ chức, trong đó, 80 bài thi chất lượng cao, trình bày đẹp, ấn tượng, thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu, sưu tầm tài liệu của các tác giả, nhóm tác giả.
Ban giám khảo đã tiến hành chấm thi, lựa chọn 12 bài dự thi của 3 tập thể và 9 cá nhân để trao giải. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ); giải nhất cá nhân thuộc về tác giả Hoàng Thị Tố Nga, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ). Sau khi trao giải, Công an tỉnh sẽ lựa chọn các bài xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi do Bộ Công an tổ chức.
TRỊNH CƯỜNG
- Tập huấn mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi**
Chi cục Dân số - KHHGD vừa tổ chức tập huấn mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) năm 2024 cho cán bộ phụ trách mô hình và ban chủ nhiệm, mạng lưới tình nguyện viên câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT của 2 huyện Hưng Hà, Tiến Hải. Tham gia tập huấn, các đại biểu được thông tin về thực trạng già hóa dân số trong giai đoạn hiện nay và một số giải pháp; các văn bản của tỉnh về thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030; tổng quan mô hình chăm sóc sức khỏe NCT và kỹ năng tư vấn, cách thức tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cho NCT. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được bác sĩ Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ kỹ năng phòng tránh một số bệnh thường gặp ở NCT.
Trước đó, Chi cục Dân số - KHHGD đã tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách mô hình và ban chủ nhiệm, tình nguyện viên câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe NCT các xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình ở các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình. Hiện nay, toàn tỉnh có 168 xã đã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe NCT.
HOÀNG LANH